

UBND thành phố Hà Nội quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch một cách nghiêm túc, ứng quy định. Ban ủy, đã kiểm soát, hạn chế tiếp nhận các ca nhiễm mới, tăng cường kiểm soát dịch bệnh lây lan trên diện rộng, trong cộng đồng. Công tác phòng, chống dịch đã đi vào nề nếp, có hiệu quả và có nhân dân tin tưởng, chấp hành và Trung ương đánh giá cao.

Chỉ thị UBND thành phố hoan nghênh, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nguy hiểm, quyết tâm, chung sức, đồng lòng cùng chính quyền thành phố trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 vì tinh thần cao nhất trong những ngày vừa qua.

Trong thời gian này, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nếu không triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ không đáp ứng yêu cầu chiến lược dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, sức khỏe, ổn định xã hội và tiếp tục nhân rộng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trước tình hình đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể; UBND quận, huyện, phường, xã tiếp tục công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong thời điểm hiện tại; cao kìm, kiên trì, trách nhiệm của người đứng đầu và huy động các lực lượng chính trị tham gia vào cuộc quyết liệt hơn, khẩn trương hơn; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành phố, Thành ủy và UBND thành phố.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong diện rộng; hạn chế tiếp nhận các lây nhiễm mới, tập trung và kiên trì ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của tất cả người dân.

Tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", kiên trì thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; nghiêm túc thực hiện tốt công tác lưu trữ, hạn chế tiếp nhận người từ vùng có phong trào "4 tại chỗ".

Tiếp tục yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời cung cấp thông tin chính xác, toả tâm lý an tâm, tin tưởng cho người dân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các cơ quan, nhân viên phi quân sự, đi u trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Người đứng đầu cơ quan, nhân viên, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án làm việc cho cơ quan, nhân viên mình một cách phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng công việc, nhất là các công việc có tính chất then chốt, theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu cơ quan, nhân viên, địa phương nào xảy ra sai sót, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh thì người đứng đầu cơ quan, nhân viên, địa phương có phi chịu trách nhiệm cá nhân trước Chỉ thị UBND thành phố.

Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh bằng việc tích cực chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tại nhà riêng, không ra ngoài, tránh tiếp xúc gần. Tích cực tham gia khai báo y tế; thực hiện nghiêm túc, nghiêm chỉnh các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia tích cực, có trách nhiệm vì các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công cộng trong việc gửi hàng và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm chỉnh trung thành UBND thành phố về thực hiện các hoạt động như lễ hội, nghi lễ tôn giáo, hoạt động thể thao, sân khấu; hoạt động của các cơ sở kinh doanh và các dịch vụ không thiết yếu; khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, v.v. trong, trò chơi điện tử, nhà hát, rạp chiếu phim, các sân vận động, sân tập; kinh doanh từ các cửa hàng online, giải khát, bán hàng qua mạng, bán hàng mang v.v.; hoạt động tuyn sinh, từ thiện trực tiếp; hoạt động du lịch và hội chợ thương mại non nước cao cấp, hội chợ và các hình thức du lịch và hội chợ trực tiếp; hoạt động thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố... theo các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

S Y t phi hp vi các c quan, n v, a phng tip tc tng tc truy vt ngun lây, phát hin nhanh nht các ca nhim trong cng ng; ch ng, kim soát, giám sát y t cht ch, x lý trit các dch; kp thi khoanh vùng, cách ly, xét nghim và sm cho kt qu các trng hp tin xúc gn vi i tng dng tính vi SARS-COV-2; tp trung iu tr hieu qu các bnh nhân b nhim bnh; tng cng ng dng công ngh thông tin tìm kim, xác nh các trng hp có nguy c lây nhim, hn ch thp nht s lây lan trong cng ng.

Khn trng xây dng, a vào s dng bnh vin dã chin; xây dng phng án cách ly có hng dn, giám sát cht ch ti các gia ình có iu kin i vi các trng hp có tip xúc gn bnh nhân nhim SARS-COV-2; tip tc thc hin các bin pháp gim ti các bnh vin, trung tâm y t ã phong ta, cách ly m bo nng lc phòng, chng dch; t chc phân lung, phân tuyen iu tr hp lý, phòng nga lây nhim ti các c s y t, bo m an toàn i vi cán b y t, ngi tham gia phòng, chng dch, ngi cao tui, ngi có bnh lý nn, các i tng yu th; tuyt i không cho các i tng thm bnh nhân ti các c s y t trên a bàn thành ph.

Tip tc trin khai giám sát, ly mu xét nghim tt c trng hp có các biu hin mc bnh ng hô hp phát hin sm và kp thiáp dng bin pháp cách ly hoc can thip y t phù hp i vi các trng hp tip xúc gn các bnh nhân mc COVID-19 và các trng hp liên quan, có nguy c cao. Tip tc huy ng ngun lc, m bo cung ng y công c, phng tin, vt t thc hin xét nghim trên din rng bng các phng pháp phù hp vi tng nhóm i tng, tin ti xét nghim cho tt c ngi dân trên toàn thành ph khi iu kin.

Ch trì, phi hp các n v liên quan tip tc y minh tuyen truyn, hng dn thc hin các bin pháp phòng, chng dch ti các c s y t, giáo dc, c s sn xut, kinh doanh, dch v, trong các công s...Tham mu phng án ngh B Y t huy ng các bnh vin tuyen Trung ng, bnh vin quân i, ngành y t tnh Qung Nam và tnh Tha Thiên - Hu h tr nng lc iu tr bnh nhân ti thành ph.

UBND thành ph ngh B T Inh Quân khu V ch trì, phi hp S Y t và các n v liên quan t chc có hieu qu và qun lý cht ch vic cách ly tp trung, ci thin iu kin sinh hot ti các c s cách ly tp trung theo quy nh i vi tt c các trng hp thuc din phi cách ly ti các c s cách ly do B T Inh Quân khu V qun lý.

S Công Thng ch trì, phi hp các n v liên quan chun b sn sàng các ngun cung, vn chuy n và cung ng hàng hóa; thc hin k hoch d tr hàng hóa và bo m cung cp s lng trang thit b y t, hàng hóa tiêu dùng, lng thc, thc phm, nhu yu phm cho ngi dân trong mi tình hung.

T chc tuyen truyn, khuyn cáo, ký cam kt vi các cá nhân, t chc kinh doanh thc hin nghiêm vic niêm yt giá, bán úng giá niêm yt, không tng giá hàng hóa bt hp lý, không a tin tht thit v th trng, giá c hàng hóa, không gian ln v giá, không li dng tình hình ca dch bnh u c, gm hàng, nh giá mua, giá bán hàng hóa bt hp lý.

Ban Qun lý Khu Công ngh cao và các Khu công nghip à Nng, S Lao ng - Thng binh và Xã hôi, Ban Ch o phòng, chng dch bnh các qun, huyn, phng, xã có trách nhim ch o các doanh nghip trong khu công nghip, khu công ngh cao, các doanh nghip sn xut, kinh doanh các mt hàng c phép hot ng theo quy nh có k hoch giãn tin sn xut, kinh doanh phù hp và thc hin nghiêm các bin pháp phòng chng dch COVID-19 theo quy nh.

Công an thành ph à Nng phi hp vi UBND các qun, huyn và các n v liên quan giám sát vic thc hin giãn cách xã hi trên a bàn thành ph mt cách nghiêm ngt hn; kp thi chn chnh, x lý nghiêm các trng hp vi phm giãn cách xã hi, nh hng n kt qu công tác phòng, chng dch.

Tip tc thc hin có hieu qu vici tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng i tng; lp danh sách tt c các i tng nhp cnh trái phép vào Vit Nam trên a bàn thành ph rà soát, sàng lc, phát hin sm, qun lý cht ch các trng hp nghi ng; phi hp vi S Y t t chc khoanh vùng, cách ly, iu tra dch t, ly mu xét nghim và thc hin các bin pháp phòng, chng dch khác theo hng dn ca B Y t; ng thi, x lý nghiêm các hành vi vi phm ca các i tng này.

Phi hp vi S Y t khn trng xác minh các a im và các trng hp liên quan n các bnh nhân mc COVID-19

trên a bàn thành ph; xây dựng phng án, bố trí lực lượng, tham mưu UBND thành ph quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa các địa điểm có nguy cơ cao kiểm soát chặt chẽ, tránh lây lan trên diện rộng. Quản lý thị trường an ninh, an toàn thị trường các khu vực phong tỏa, địa điểm cách ly, bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm tra theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi tuyên truyền, phát tán các thông tin sai lệch, tình hình không chấp hành quy định về phòng, chống dịch, kích động hình thức theo quy định.

Chú trọng công tác phòng, chống tội phạm liên quan tình hình dịch bệnh gây ra hàng loạt công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên toàn địa bàn thành phố.

S Thông tin và Truyền thông phối hợp với liên quan hướng dẫn, ôn tập các cơ quan thông tin báo chí và hệ thống thông tin cơ sở dành nhiều thời gian hơn nữa, ý nghĩa thông tin, tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; triển khai các giải pháp truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly, ứng dụng các công cụ truy vết nguồn lây, phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng.

Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, trang thiết bị viễn thông, tin học và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi sắp tới, ưu tiên hành động UBND thành phố, Ủy ban UBND thành phố và Ban chấp hành phòng, chống dịch tại thành phố ở các quận, huyện, phường, xã và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bảo đảm an toàn, nghiêm túc, thông suốt.

S Du lịch quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở lưu trú, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tạm dừng việc tiếp đón khách du lịch nội thành phố ở Ninh theo chỉ đạo của UBND thành phố.

S Giáo dục và Đào tạo tham mưu xuất UBND thành phố báo cáo phng án cho Thành ủy, Ban Giáo dục và Đào tạo và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thị thành phố ở Ninh cho phù hợp với tình hình hiện nay.

S Lao động - Thương binh và Xã hội, S Tài chính và UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 bảo đảm kỳ thi, công khai, minh bạch, ứng dụng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường kêu gọi, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; tiếp tục vận động, chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, không bỏ ai lại phía sau.

Theo "Cng Thông tin in t thành ph ở Ninh" (CÔNG TÂM)